



ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ตอนสักผดุงวิทย์)

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน

ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ตอนสักผดุงวิทย์) เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา และดำเนินเลือกสรรในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ครูอัตราจ้าง) ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ตอนสักผดุงวิทย์) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๔๔๗/ ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ นี้ จะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดสรรได้ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ตอนสักผดุงวิทย์) จะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครทุกประการ ดังนั้นหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้ทำสัญญาจ้างแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างกรณีที่ได้สัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภานุ อ่ำใหญ่)

ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ตอนสักผดุงวิทย์)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ครูอัตราจ้าง)
ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
แนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติงานสอนนักเรียนเรียนรวม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาววรรณรินทร์ พรหมดวง	
๒	นายอภิสิทธิ์ บุญไชยสุรียา	
๓	นางสาวกาญจณี อินทพรหม	
๔	นางสาวกนกวรรณ เสือแสง	
๕	นางสาวช่อผกา สุขุมทอง	
๖	นายขจรศักดิ์ จอมแก้ว	
๗	นางสาวศรัณยา มะยะเนี้ยว	
๘	นางสาวอรรวรรณ พูลสวัสดิ์	

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารราชพฤกษ์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*ทั้งนี้ หากในลำดับที่เรียกตัวแล้วไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ที่กำหนด ให้เรียกผู้สอบได้ในลำดับที่ถัดไป